


ชื่อผลิตภัณฑ์	เงินฝากประจำ 3 ,6 ,12 เดือน	เงินฝากประจำตามใจ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี - บุคคลธรรมดา	ตามประกาศของธนาคาร ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ krungthai.com	
ระยะเวลาฝาก	3 เดือน ,6 เดือน ,12 เดือน	7-365 วัน
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ	1,000 บาท	50,000 บาท
ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย	ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด	
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก	<ul style="list-style-type: none"> ❖ เงินฝากประจำ 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดไม่จ่ายดอกเบี้ย ❖ เงินฝากประจำ 6 เดือน และ 12 เดือน กรณีฝากน้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดไม่จ่ายดอกเบี้ย และ กรณีที่ฝากมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน หากถอนก่อนครบกำหนดฝาก ไม่จ่ายดอกเบี้ย ❖ เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป หากถอนก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำตามใจ ณ วันฝาก ในช่วงระยะเวลาการฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และหักภาษี ณ ที่จ่าย
การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก	- เมื่อเงินฝากประจำ 3 ,6 ,12 เดือน, เงินฝากประจำตามใจ ครบกำหนด หากลูกค้าไม่ได้ให้เงื่อนไขเป็นอย่างอื่น ธนาคารจะถือว่าผู้ฝากประสงค์ฝากเงินฝากประจำกับธนาคารต่อไป ในระยะเวลาการฝากเดิม โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศไว้ ณ ขณะที่ครบกำหนดฝาก	
ช่องทางการเปิดบัญชี	<input checked="" type="checkbox"/> สาขานาการ	
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ	ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือเข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ krungthai.com หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นจากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพ โทร. 02-111-1111 - E-mail : Call.CallCenter@ktb.co.th - ช่องทางอื่นๆผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instagram  : โดยพิมพ์คำว่า "Krungthai Care"	
ข้อควรระวัง	มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการฝาก/ถอน/โอน ชำนาญสำนักหักบัญชี ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com	
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือการแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆ	หมายเหตุ: ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากแยกตามรายการนำฝากโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่มีผลใช้บังคับ ณ วันฝาก เว้นแต่ ธนาคารจะมีการกำหนดเงื่อนไขไว้เฉพาะในเงื่อนไขสำหรับเงินฝากนั้นๆ	
Sales Sheet	X	√